

Số: 349/UBND-VP

Hòn Đất, ngày 07 tháng 9 năm 2018

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học  
2018-2019

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Đài Truyền thanh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Hiệu trưởng các trường THPT: Hòn Đất, Sóc Sơn, Bình Sơn, Nam Thái Sơn, Phan Thị Ràng, Nguyễn Hùng Hiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 1925/CT-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

### **1. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1925/CT-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của ngành giáo dục; đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả các nội dung về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; gắn với hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòn Đất nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong toàn ngành. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”; đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự

học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo định hướng chuẩn hóa, tăng quy mô điểm chính, thu gọn điểm lẻ; đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và năm 2030. Tập trung thực hiện đồng bộ các điều kiện, chuẩn bị triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2019-2020 theo lộ trình của Chính phủ và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn; phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự thật tinh gọn phù hợp với chuyên môn và vị trí việc làm.

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục và đào tạo; tích cực đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông, bố trí đủ số lượng và nâng cao chất lượng giáo viên thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học.

Tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhất là 06 đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt và 04 kế hoạch thực hiện các đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 đã được UBND huyện phê duyệt.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập tham gia đăng ký thi đua, kịp thời bình xét, khen thưởng theo quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; từng bước hội nhập quốc tế trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục thực hiện công tác khảo thí theo hướng đánh giá năng lực người học, bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác, tin cậy, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dạy và người học; đẩy mạnh kiểm định chất lượng các trường học thuộc phòng quản lý, các chương trình đào tạo, tăng cường công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập, nhất là giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đa dạng hóa phương thức học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt

đòi cho người dân.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội; học sinh, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở xã bãi ngang ven biển có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; quan tâm tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật.

Phối hợp với Đài Truyền thanh đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo theo kế hoạch, đảm bảo tính chuyên nghiệp; đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, giám sát, phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, nhất là lĩnh vực giáo dục mầm non và các xã bãi ngang ven biển có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

## **2. Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch**

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua – khen thưởng; đầu tư công, cơ chế, chính sách tài chính,... tạo điều kiện cho sự nghiệp giáo dục phát triển ổn định, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

**3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các trường THPT:** Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1925/CT-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của ngành giáo dục.

## **4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Tổ chức thực hiện các mục tiêu về giáo dục và đào tạo của địa phương, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn. Định kỳ hàng tháng, mỗi học kỳ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các trường THPT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học theo quy định về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. / *Phu*

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LDVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, ntdhien.



10